



ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)

เรื่อง : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครปฐม ได้นำส่งประกาศแจ้งเตือนจากองค์การอนามัยโรค (WHO) เรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง เฝ้าระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือ บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครองงดเดินทางไปต่างประเทศ หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรณีที่มีเหตุอันจำเป็นต้องเดินทาง เมื่อกลับประเทศไทย กรุณาแจ้งต่อโรงเรียนเพื่อทำการเฝ้าระวังต่อไป โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการมาตรการการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครปฐม ที่ นฐ ๕๒๐๐๓/ว๒๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒. ทางโรงเรียนได้ประกาศแจ้ง และรณรงค์ให้ครู นักเรียน ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ทุกครั้ง

๓. ทางโรงเรียนได้กำหนดให้บุคลากรครูทุกท่านมีหน้าที่ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมทั้งให้ความรู้ และ ชี้แจงวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกล การแพร่กระจายของเชื้อโรค อันนำมาสู่การติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เพื่อความปลอดภัยขอบุตรหลานของท่านทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่าน ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓



(นางนิรมล วิบูลมงคล)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)